

คำกล่าวรายงาน ในพิธีเปิด การประชุมวิชาการครั้งที่ 1 เรื่อง  
“มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กรุงเทพมหานคร”

โดย ผศ.ดร.อังคินันท์ อินทรกำแหง ประธานดำเนินงานประชุมวิชาการ  
ในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2554 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องมิราเคิลแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

กราบเรียน ท่านเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ดิฉันในนามของ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะผู้จัดงานประชุมวิชาการร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 13 กรุงเทพมหานครและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โคร่ขอขอบพระคุณท่านเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมวิชาการครั้งที่ 1 เรื่อง “มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กรุงเทพมหานคร” ในวันที่

การประชุมครั้งนี้ ได้จัดขึ้นตามนโยบายด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ที่ครอบคลุมงานการตรวจคัดกรองค้นหากลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วย การฝากครรภ์ การดูแลก่อนคลอด การคลอดและหลังคลอด การวางแผนครอบครัว การรับวัคซีนและการบริการปรับพฤติกรรมสุขภาพ การเยี่ยมบ้าน โดยผลลัพธ์ที่ได้ ประชาชนได้รับข้อมูลและบริการสุขภาพพื้นฐาน ความพอเพียงในการรับบริการตามสิทธิ การรักษาฟื้นฟูสุขภาพการได้รับการส่งต่อตามสภาพปัญหา รวมถึงการค้นหาผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะหลอดเลือดในสมองอุดตัน โรคอ้วน รวมทั้งส่งเสริมผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงให้เข้ารับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ได้มีส่วนร่วมสร้างเสริมสุขภาพด้วยตนเอง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืน

การประชุมวิชาการครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 1 เป็นเวลา 1 วัน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน นักวิชาการ และผู้จัดการประชุมรวมทั้งสิ้น 700 คน จากหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในเขตกรุงเทพมหานคร 250 แห่ง ที่ประกอบด้วย 1) โรงพยาบาลภาครัฐ เอกชน ศูนย์บริการสาธารณสุข สภากาชาดไทย คลินิกชุมชนอบอุ่น โรงพยาบาลคู่สัญญาสร้างเสริมสุขภาพฯ และ องค์กรการศึกษาและ NGO ที่สนใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ปฏิบัติงานโดยตรงของหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ได้นำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในเวทีแลกเปลี่ยนวิชาการระดับชาติ
2. เปิดโอกาสให้หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เขตกรุงเทพมหานครได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อเป็นประโยชน์ ต่องานบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในประเทศไทย
3. ประเมินติดตามผลการดำเนินงานระยะสิ้นสุดโครงการของหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในเขตกรุงเทพมหานคร
4. ประเมินผลการเข้าร่วมให้บริการ ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและ ความพึงพอใจต่อการทำงานด้านบริการสร้างเสริมสุขภาพตามหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และต่อ สปสช.เขต13 กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ขอขอบคุณ คณะผู้บริหารหน่วยงานเครือข่ายทั้งหมด ท่านวิทยากร คณะผู้เชี่ยวชาญทีมวิพากษ์ผลงาน และผู้นำเสนอผลงานทุกท่าน ดิฉันในนามคณะผู้จัดงาน มุ่งหวังว่าผู้เข้าประชุมจะสามารถนำประสบการณ์ในการประชุมวิชาการครั้งนี้ ไปพัฒนางานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของประชาชนในกรุงเทพมหานครให้สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างเข้มแข็ง ต่อไป

ณ โอกาสนี้ ดิฉันใคร่ขอเรียนเชิญ ท่านเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวเปิดการประชุมวิชาการ พร้อมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อเรื่อง “นโยบายและแนวโน้มการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในประเทศไทย” ครั้งนี้ด้วยคะ

\*\*\*\*\*